

หนังสือพิมพ์มันมิน

ฉบับที่ 80 ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2017

การประชุมเพื่อการรักษาโรคโดยโซฟาเซ็ดหน้า ที่จัดขึ้นในเมืองอูลานบาตาร์และคริสตจักรมันมินมองโกเลีย

ในช่วงเวลาของอัครทูตเปาโล โซฟาเซ็ดหน้าหรือผ้ากันเปื้อนถูกนำมาจากตัวของท่านเพื่อไปรักษาผู้ป่วย และโรคต่างๆ ก็ออกไปจากคนเหล่านั้น และวิญญาณชั่วก็ออกไปจากเขาเช่นกัน (กิจการ 19:11-12) ในทำนองเดียวกัน ผ่านทาง โซฟาเซ็ดหน้าที่ศิษยาภิบาลอวูโตคร.แฉร์ร็อก ลี อธิษฐานเจิมเอาไว้ การทำงานอย่างอัศจรรย์เกิดขึ้นและการประชุมเพื่อการรักษาโรคถูกจัดขึ้นในหลายๆ ส่วนของโลก

ในเดือนพฤษภาคม 2017 ศิษยาภิบาลแองเจียบ ลีซึ่งรับใช้ที่คริสตจักรมันมินเยียวซู (ภาพที่ 1) นำการประชุมเพื่อการรักษาโรคในเมืองอูลานบาตาร์ เมืองหลวงของประเทศมองโกเลียซึ่งประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม มีการจัดประชุมเพื่อการรักษาโรคโดยโซฟาเซ็ดหน้าขึ้นในคริสตจักรมันมินอูลานบาตาร์ (มิชชันนารีอินท์บาซาร์ กันบาตาร์) ศิษยาภิบาลแองเจียบ ลีกล่าวคำเทศนาในหัวข้อ “พระเจ้าผู้ทรงเป็นแพทย์” (อพยพ 15:26) และอธิษฐานเพื่อสมาชิกโดยโซฟาเซ็ดหน้าแห่งฤทธิ์อำนาจบนศีรษะของสมาชิกเหล่านั้น คุณ บาดามคาราบที่ ไม่สามารถนั่งและยืนได้เนื่องจากอาการปวดที่ขาของเขาได้รับการปลดปล่อยจากความเจ็บปวดในทันทีและเริ่ม



เดินได้โดยไม่ต้องใช้ไม้เท้า คุณเชเจคิ ซึ่งไม่สามารถนอนและนั่งได้เนื่องจากอาการปวดหลัง ได้รับไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์และถูกปลดปล่อยให้พ้นจากอาการปวดเช่นกัน หลายคนได้รับการรักษาให้หายจากโรคความดันโลหิตสูง โรคอัมพาตครึ่งซีก และอาการเดินผิดปกติ (ภาพที่ 4 และ 6)

ตอนเช้าของวันที่ 21 พฤษภาคม ศิษยาภิบาลแองเจียบ ลีเทศนา

ในหัวข้อ “กฎของการหว่านและการเกี่ยว” จาก 2 โครินธ์ 9:6-8 ในการนมัสการฉลองครบรอบ 14 ปีของคริสตจักรมันมินมองโกเลีย (มิชชันนารีบอทโซริก พูเรียบ) ในตอนบ่าย สมาชิกรับเอาคำอธิษฐานเพื่อผู้ป่วยของศิษยาภิบาลอวูโตคร.แฉร์ร็อก ลีผ่านเทปวีดีโอและศิษยาภิบาลอธิษฐานเพื่อคนเหล่านั้นโดยโซฟาเซ็ดหน้า หลายคนได้รับการรักษาให้หาย

จากความยากลำบากในการเดินทาง โรคข้อกระดูกอักเสบ โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท โรคความดันโลหิตสูง โรคอัมพาตครึ่งซีก โรคหัวใจและโรคปอด และหลายคนมีสายตาดีขึ้น (ภาพที่ 2, 7 ถึง 9)

ในตอนเช้าของวันที่ 22 พฤษภาคม ศิษยาภิบาลลีพบกับศิษยาภิบาลจากคริสตจักรต่างๆ และช่วยคนเหล่านั้นให้รู้จักเกี่ยว

กับดร.แฉร์ร็อก ลีและพันธกิจของมันมิน (ภาพที่ 3) ในตอนบ่ายของวันที่ 20 และ 22 พฤษภาคม ท่านพบปะและหารือกับคนงานและสมาชิกของคริสตจักร คณะนักร้อง “พาวเวอร์” ของคณะกรรมการพันธกิจศิลาปูของมันมิน จัดการแสดงที่เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจในการประชุมเพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมเปิดใจของตน (ภาพที่ 5)

“โปรแกรมใช้งาน (แอปพลิเคชัน) ประกาศพระกิตติคุณด้วยคำพยานของมันมิน”



“คำพยานของมันมิน” ซึ่งเป็นโปรแกรมใช้งานหรือแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือเริ่มต้นให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2017 เนื้อหาของแอปพลิเคชันเป็นคำพยานของสมาชิกมันมินที่มีประสบการณ์กับความรักและฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า

แอปพลิเคชันนี้มีประโยชน์มากสำหรับการเผยแพร่การทำงานที่ประกอบไปด้วยฤทธิ์อำนาจเพื่อประกาศกับผู้คน คำพยานเรื่องการรักษาโรคได้รับการจัดระบบไว้เป็นอย่างดี ดังนั้น ผู้ใช้จึงสามารถใช้ประโยชน์จากรายการที่เรียงเรียงไว้ ผู้ใช้สามารถจัดแสดงคำพยานด้วยรูปภาพผ่านแอป

พลิเคชันนี้ได้เช่นกัน

คำพยานเรื่องการรักษาโรคโดยคำอธิษฐานของดร.แฉร์ร็อก ลีมีอยู่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงความพิการฝ่ายร่างกาย โรคผิวหนังผื่นแพ้หนึ่ง โรคผิวหนัง แผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก การเป็นหมัน ออทิซึม อากาธาวิต โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย ภาวะเลือดออกในสมอง โรควัยโรค ปัญหาเกี่ยวกับสายตา ปัญหาเกี่ยวกับการได้ยิน โรคฮาราดะ อาการตาเหล่ ข้อต่อสะโพกเป็นฝี โรคเนื้องอกในสมอง ผลกระทบภายหลังการได้รับอุบัติเหตุทางรถยนต์ กระดูกหัวไหล่เคลื่อน กระดูกหักแตกออกย กระดูกสันหลังคด โรคหมอนรอง

กระดูกทับเส้นประสาท เนื้องอกที่กล่องเสียง เชื้อบวมของต่อมไทรอยด์ น้ำในไต และอาการจุกจิกรำคาญ เป็นต้น ทุกคนสามารถอ่านคำพยานอย่างเจาะจงด้วยค้นหาชื่อของโรคหรือชื่อของคนที่เป็นคำพยาน นอกจากนี้ยังมีรูป “ไอคอน” บนจอคอมพิวเตอร์สำหรับคำอธิษฐานเพื่อผู้ป่วยของศิษยาภิบาลดร.แฉร์ร็อก ลีบนธรรมาสถูมขุมขวาด้านบนของจอด้วยเช่นกัน ท่านสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันคำพยานของมันมินในเพลย์สโตร์ของกูเกิล ให้เขียน “คำพยานของมันมิน” ในช่องค้นหาและติดตั้งแอปพลิเคชัน

พระเยซูทรงบรรทมในรางหญ้า



ศิษยาภิบาลอาวุโส ดร.แจร์อ็อก ลี

“เพราะว่าในวันนี้พระเจ้าผู้ช่วยให้รอดของท่านทั้งหลาย คือพระเยซูคริสต์เจ้า มาบังเกิดที่เมืองดาวิด นี่จะเป็นหมายสำคัญแก่ท่านทั้งหลาย คือท่านจะได้พบพระกุมารนั้นพันผ้าอ้อมนอนอยู่ในรางหญ้า” (ลูกา 2:11-12)

พระเยซูทรงอยู่ในสภาพของพระเจ้าและพระองค์ทรงเป็นผู้มีอำนาจครอบครองเหนือสิ่งสารพัดในจักรวาล ทรงเป็น “จอมกษัตริย์” และ “จอมเจ้านาย” (ฟิลิปปี 2:6; วิวรณ์ 19:16) แต่เพราะเหตุใดพระองค์จึงต้องเสด็จมายังโลกนี้ในสภาพของเนื้อหนัง บรรทมอยู่ในรางหญ้า และมีชีวิตอยู่ในความยากจน

1. เหตุผลที่พระเยซูทรงบังเกิดในคอกสัตว์และบรรทมในรางหญ้า

มีภาพเหตุการณ์ที่นางมารีย์และโยเซฟสามีของเธอเดินทางขึ้นไปยังเมืองเบธเลเฮมเพื่อจดทะเบียนสำมะโนครัวและที่นั่นนางมารีย์ให้กำเนิดพระเยซู

ผู้คนจำนวนมากแออัดกันอยู่ในเมืองเบธเลเฮมและโรงแรมในเมืองนั้นไม่มีที่ว่าง นางมารีย์ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการให้กำเนิดพระเยซูในคอกสัตว์ เนื่องจากที่นั่นไม่มีสถานที่ที่ซึ่งวางพระเยซูผู้มีผ้าอ้อมพันกาย นางมารีย์ จึงวางกุมารเยซูไว้ในรางหญ้า สิ่งนี้เป็นไปตามการจัดเตรียมของพระเจ้า

ปัญญาจารย์ 3:18 บอกเราว่า “ข้าพเจ้ารำพึงในใจของข้าพเจ้าเกี่ยวกับสภาพของบุตรทั้งหลายของมนุษย์ว่า พระเจ้าทรงทดสอบเขาเพื่อจะสำแดงว่าเขาเป็นเพียงสัตว์” บางคนสงสัยว่าทำไมพระคัมภีร์จึงกล่าวว่า “เป็นเพียงสัตว์” และคิดว่าการเปรียบเทียบแบบนั้นเป็นเรื่องแปลก อย่างไรก็ตาม บ่อยครั้งความชั่วร้ายของมนุษย์ทำให้เขาอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าสัตว์

เพื่อตอบสนองความโลภในวัตถุ มนุษย์ไม่ลังเลที่จะไต่แย่ง ฟ้อง

ร้อง หรือฆ่าแม่กระทั่งคนในครอบครัวของตน ในปฐมกาลพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาที่ตีและบริสุทธิ์ของพระองค์ อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่อาดัมมนุษย์คนแรกทำบาป ลูกหลานทั้งสิ้นของเขา กลายเป็นคนบาปและวิญญาณจิตของเขาตาย ในที่สุดเขาสูญเสียสำนึกแห่งหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ไปและเขาทำความบาปทุกชนิดเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับความต้องการและความโลภฝ่ายโลกของเขา

พระเยซูทรงบอกเราในยอห์น 6:51 ว่า “เราเป็นอาหารที่ทรงชีวิตซึ่งลงมาจากรสวรรค์ ถ้าผู้ใดกินอาหารนี้ ผู้นั้นจะมีชีวิตนิรันดร์ และอาหารที่เราจะให้เพื่อเป็นชีวิตของโลกนั้นก็คือเนื้อของเรา” คำว่า “การกินอาหารที่ทรงชีวิตซึ่งลงมาจากรสวรรค์” ในที่นี้หมายถึงการทำให้พระคำของพระเจ้าเป็นอาหารในจิตใจของเขา

ชีวิตได้รับการคำนวณด้วยการบริโภคอาหารอันใด วิญญาณก็ได้รับการคำนวณโดยการบริโภคอาหารฝ่ายวิญญาณด้วยฉันนั้น เพราะเหตุนี้พระเยซู (พระวาจาของพระเจ้า) จึงเสด็จมายังโลกนี้ในสภาพของเนื้อหนังและสละพระองค์ให้เป็นอาหารแห่งชีวิตสำหรับมนุษย์ทุกคน เราจะสามารถรู้ฟื้นพระฉายาของพระเจ้าที่เราเสียไปกลับคืนมาได้ก็ต่อเมื่อเรากินอาหารแห่งชีวิตที่พระเยซูทรงมอบให้เท่านั้น เพื่อเปิดเผยถึงการจัดเตรียมกับเราพระเจ้าจึงทรงยอมให้พระเยซูทรงนอนอยู่ในรางหญ้า

ถ้าเช่นนั้น เราจะได้รับการปลดปล่อยให้พ้นจากชีวิตของสัตว์และทำหน้าที่ในฐานะของมนุษย์ได้อย่างไร ปัญญาจารย์ 12:13 บอกเราว่า “ให้เราฟังตอนสรุปความกันทั้งสิ้นแล้ว คือจงยำเกรงพระเจ้า และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ เพราะนี่แหละเป็นหน้าที่ทั้งสิ้นของมนุษย์” การทำหน้าที่ของมนุษย์คือการรักษาพระบัญญัติของพระเจ้า ดังนั้น จึงเป็นการทำสิ่งที่พระคัมภีร์บอกให้เราทำ ไม่ทำในสิ่งที่พระคัมภีร์ห้ามไม่ให้เราทำ รักษาสิ่งที่พระคัมภีร์บอกให้เรารักษา และละเว้นจากสิ่งที่พระคัมภีร์สั่งให้เราละเว้น

พระเจ้าไม่ทรงมีเจตนาที่จะทำให้ชีวิตของเราคล้ำบาก ในความรักของเขาคือแม่จะสั่งสอนลูกของตนเกี่ยวกับหน้าที่พื้นฐานของมนุษย์ด้วยบอกเขาในสิ่งต่างๆ เช่น “จงตั้งใจเรียนนะ” หรือ “จงรักษาความสะอาดนะ” เป็นต้น ในทำนองเดียวกัน พระเจ้าทรงสั่งสอนและทรงบอกกับบุตรของพระองค์ในหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อเขาจะทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์และทรงนำเขาไปสู่ชีวิตที่เป็นพระพร นี่เป็นความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผู้ทรงปรารถนาให้มนุษย์ทุกคนได้รับความรอดและเขาสุวรรค์

2. เหตุผลที่พระเยซูทรงมีชีวิตอยู่ในความยากจน

มัทธิว 8:20 กล่าวว่า “พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า ‘สุนัขจึงจอกยังมีโพรง และนกในอากาศยังมีรัง แต่บุตรมนุษย์ไม่มีที่ที่จะวางศีรษะ’” แม่พระองค์ทรงประกาศพระกิตติคุณและรักษาคนป่วยจำนวนมากนับไม่ถ้วนแต่พระเยซูก็ไม่มีสถานที่พักพิงเป็นของพระองค์เอง แม่ทามกลางการอัศจรรย์จำนวนมากที่พระองค์ทรงกระทำในระหว่างการทำพันธกิจของพระองค์ ทำไมพระเยซูจึงทรงมีชีวิตอยู่ในความยากจน

เหมือนที่ 2 โครินธ์ 8:9 บอกเราว่า “เพราะท่านทั้งหลายรู้จักพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา แม่พระองค์มั่งคั่ง พระองค์ก็ทรงยอมเป็นคนยากจน เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนมั่งมี เนื่องจากความยากจนของพระองค์” พระเยซูมีชีวิตอยู่ในความยากจนเพื่อจะประทานพระพรแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยแก่เรานั่นเอง

เมื่ออาดัมอาศัยอยู่ในสวนเอเดน ทุกสิ่งอยู่ในความอุดมสมบูรณ์และเขาไม่ต้องทำงานหนัก อย่างไรก็ตาม หลังจากที่เขาทำบาป มนุษย์และสิ่งสารพัดบนแผ่นดินโลกต่างก็ถูกแช่งสาปพร้อมกัน อาดัม

สามารถคำนวณชีวิตของเขาไว้ได้ด้วยการทำงานหนักและด้วยการอาบน้ำแข็งต้งน้ำเท่านั้น (ปฐมกาล 3:17) เนื่องจากมนุษย์ทุกคนกลายเป็นคนขัดสนอันเป็นผลของความบาปของอาดัมมนุษย์คนแรก พระเยซูองค์จึงต้องมีชีวิตอยู่ในความยากจนเพื่อจะไถ่มนุษย์จากความยากจนของเขา

บางคนพูดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่จะขอพระพรทางด้านวัตถุจากพระเจ้า แต่เราพบตัวอย่างมากมายในพระคัมภีร์ที่พระเจ้าทรงสัญญาที่จะประทานพระพรแก่เรา เราเห็นเช่นกันว่าเพราะเหตุใดบิดาแห่งความเชื่ออย่างอับราฮัม อิสอัค ยาโคบ และโยเซฟยำเกรงพระเจ้าและเชื่อฟังพระคำของพระองค์คนเหล่านั้นจึงมีชีวิตอยู่ในความอุดมสมบูรณ์และความมั่งคั่งร่ำรวย ในพระคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงไถ่เราให้พ้นจากความยากจนเราควรได้รับพระพร แนนอน เราไม่ควรทูลขอพระพรด้วยความโลภ แต่ทูลขอเพื่อว่าทรัพย์สิ้นเงินทองของเราจะถูกใช้เพื่อเปิดเผยถึงสง่าราศีของพระเจ้าผ่านการทำดีต่างๆ เช่น การสงเคราะห์ผู้คนที่ขัดสน การสนับสนุนพันธกิจ และการถวายพิเศษเพื่อการก่อสร้างสถานนมัสการเป็นต้น

พระเจ้าทรงต้องการมอบสิ่งใดก็ตามที่บุตรของพระองค์ทูลขอจากพระองค์ด้วยความเชื่อ (มัทธิว 7:11) แต่ไม่ใช่ทุกคนที่อธิษฐานต่อพระองค์โดยพูดว่า “ข้าแต่พระเจ้า โปรดอวยพรข้าพระองค์” จะได้รับพระพรของพระองค์ ยกตัวอย่าง เหมือนที่ 3 ยอห์น 1:2 เตือนเราว่า “ท่านที่รัก ข้าพเจ้าปรารถนามากกว่าทุกสิ่งที่จะให้ท่านจำริญขึ้นและมีสุขภาพดี เหมือนอย่างที่ดีวิญญาณของท่านจำริญอยู่นั้น” เพื่อให้เราจำริญสุขทุกประการ อันดับแรกวิญญาณจิตของเราต้องจำริญขึ้นก่อนการพูดว่า “วิญญาณจิตจำริญขึ้น” ในที่นี้หมายถึงการรู้ฟื้นพระฉายาของพระเจ้าที่เราเสียไปขึ้นมาใหม่ด้วยการดำเนินชีวิตด้วยพระคำของพระองค์

เฉลยธรรมบัญญัติ 28:2 บอกเราเช่นกันว่า “บรรดาพระพรเหล่านี้จะตามมาจากท่าน ถ้าท่านทั้งหลายเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน” แมคนหนึ่งจะดำเนินชีวิตด้วยพระคำของพระเจ้า เขาต้องหว่านด้วย ความเชื่อเพื่อจะได้รับพระพรของพระเจ้า แม้แต่บุคคลแห่งความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ของจะเก็บเกี่ยวผลอย่างบริบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อเขาได้หว่านอย่างบริบูรณ์แล้วเท่านั้น ถ้าเขาหว่านเพียงเบาบาง เขาก็จะเก็บเกี่ยวเพียงเล็กน้อย (2 โครินธ์ 9:6) ลักษณะของพระพรที่พระเจ้าทรงมอบแก่เราเป็นพระพรแบบ “สั้น ยัด แน่น พูน ล้น” พระพรจะถูกเทลงมาที่ตักของท่าน “มากกว่าสองเท่า” และขี้วิญญาณจิตของท่านจำริญขึ้นมากเท่าใด พระองค์ก็ยิ่งจะตอบแทนท่านมากขึ้นเท่านั้นเป็นสามสิบเท่า หกสิบเท่า และร้อยเท่า

“การหว่านอย่างบริบูรณ์” ไม่ได้หมายถึงจำนวนหรือปริมาณของการหว่านของบุคคลเท่านั้น พระเจ้าทรงสนใจกับลักษณะของจิตใจ ความรัก และความเชื่อของบุคคลที่หว่านและพระองค์ทรงยอมรับเอากลิ่นหอมแห่งจิตใจของแต่ละบุคคล เมื่อพระเยซูทรงเห็นหญิงม่ายใส่เงินสองเหรียญทองแดงลงไปในกลุ่มถวายพระองค์ทรงยกย่องหญิงคนนั้นเพราะเธอมีความยากจนของเธอหญิงม่ายคนนั้นก็ใส่เงินทั้งหมดที่เธอมีไว้เพื่อขีฟหลงไปในกลุ่มนั้น พระเจ้าทรงพอพระทัยกับกลิ่นหอมของจิตใจและการอุทิศถวายเช่นนั้น

พี่น้องชายหญิงที่รักในพระคริสต์ ผมหวังว่าท่านจะรู้จักความรักและการจัดเตรียมของพระเจ้าในการส่งพระเยซูบุตรของพระองค์ให้มานอนในรางหญ้าและในการปล่อยให้พระบุตรนั้นมีชีวิตอยู่ในความยากจน ผมอธิษฐานในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อว่าเมื่อท่านรู้แล้วท่านจะรับเอาพระเยซูคริสต์ ทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์และถวายสง่าราศีแด่พระเจ้าผู้ทรงตอบคำอธิษฐานของท่านและทรงช่วยท่านให้รอด

พระกิตติคุณ 5 ด้าน	หลักข้อเชื่อ
การบังเกิดใหม่ - เราเชื่อว่าเราบังเกิดใหม่โดยการสิ้นพระชนม์ และการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์	1. คริสตจักรพันธกิจพันธกิจเชื่อว่าพระคัมภีร์เป็นพระคำที่เกิดจากการดลใจของพระเจ้าซึ่งสมบูรณ์แบบ และไม่มี ข้อผิดพลาด
การชำระให้บริสุทธิ์ - เราเชื่อว่าเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระเยซู และการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์	2. คริสตจักรพันธกิจพันธกิจเชื่อในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และการทำงานร่วมกันของพระเจ้าที่เรียกภาพ (พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์)
การทรงบัพติศมา - เราเชื่อว่าเราได้รับการบัพติศมาด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าโดย การทรง ไล่ของพระเยซูคริสต์	3. คริสตจักรพันธกิจพันธกิจเชื่อว่าเราได้รับการยกโทษความผิดบาปด้วยพระโลหิตแห่งการ ไล่ของพระเยซูคริสต์เท่านั้น
การเป็นขึ้นมา - เราเชื่อว่าผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์อย่างสมบูรณ์จะเป็นขึ้นมาด้วยร่างกายอันรุ่งเรืองเหมือนกับที่พระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนม์และทรงคืนพระชนม์	4. คริสตจักรพันธกิจพันธกิจเชื่อในการสิ้นพระชนม์ และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์ และการเสด็จกลับมา ครั้งที่ 2 ของพระองค์ ยุคฟื้นฟู และสภานานาชาติ
การเสด็จกลับมา - เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาในฟ้าอากาศก่อนงานมงคลสมรส 7 ปี เสด็จมาบนโลกก่อนอาณาจักรพันปี	5. คริสตจักรพันธกิจพันธกิจประกาศถึงความเชื่อของคนผาน “หลักข้อเชื่อของอัครทูต” ทุกครั้งที่รวมประชุมร่วมกัน และเชื่อในเนื้อหาหลักข้อเชื่อนี้ตามตัวอักษร
	“พระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิต สมหมายใจ และสิ่งสารพัดให้กับมนุษย์ทุกคน” “ในผู้ที่มีความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นจึงให้รับทั้งหลายรอดได้ไม่ทรงโปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ตัวใดให้”



บุคคลที่ถ่อมใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า

คำภีษิตบทหนึ่งกล่าวว่า “กึ่งไม้ที่รับน้ำหนักมากที่สุด มักจะอยู่ล่างสุด”
พระเยซูคริสต์เชื่อกันว่าผู้ใดก็ตามที่ถ่อมลงผู้นั้นก็เป็นคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแผ่นดินสวรรค์ (มัทธิว 18:4; 23:11)
คนถ่อมใจมีจิตใจที่เป็นเหมือนฝ้าย ดังนั้นเขาจึงสามารถโอบอุ้มทุกคนเอาไว้และหลายคนจะเขามาและพักพิงอยู่ในเขา
ตอนนี้ขอให้เราดูความถ่อมใจสามด้านที่พระเจ้าทรงยอมรับ



จุดที่ 1 คนถ่อมใจเป็นคน สงบเสงี่ยมในคำพูด ของเขา

เมื่อท่านยกย่องอีกคนหนึ่งและถ่อมตัวท่านลง สิ่งนี้ถือว่าท่านเป็นคนถ่อมใจ คนถ่อมใจเป็นคนที่มีสงบเสงี่ยมในคำพูดของเขา อย่างไรก็ตาม เขาไม่ถ่อมใจหรือยกย่องคนอื่นแค่คำพูดเท่านั้น แต่เขาถือว่าคนอื่นสำคัญกว่าเขา ดังนั้นเขาจึงกล่าวถ้อยคำที่ทำให้เกียรติคนอื่น
เขาไม่ได้ทำทาสหรือปฏิบัติเสครำพูดของคนอื่นด้วยมาตรฐานแห่งความรู้ของตนเอง เขาไม่พูดแทรกเขาไปเมื่ออีกคนหนึ่งกำลังพูด แต่เขาจะฟังสิ่งที่คนนั้นกำลังพูดจนจบ และแม้คำพูดของคู่กรณีจะฟังดูไม่ถูกต้อง แต่เขาจะไม่คิดว่าคนนั้นเป็นฝ่ายผิดทันที เขาจะไม่รู้สึกขุ่นเคืองแต่จะยอมรับสิ่งที่นั่นเอาไว้ด้วยการ

ขอบคุณแม้กระทั่งในยามที่คนซึ่งมีอายุน้อยกว่าชี้ให้เห็นข้อผิดพลาดของตน เขาพยายามค้นหาความคิดของเขาและเปลี่ยนแปลงตนเองด้วยเช่นกัน จิตใจแบบนี้เป็นจิตใจถ่อม
สมมุติว่าท่านถูกคัดค้านเพราะความคิดของท่าน ถ้าท่านไม่ขอบคุณสำหรับสิ่งนั้น แต่ท่านกลับเก็บความรู้สึกไม่พอใจเอาไว้ข้างในและบ่นเกี่ยวกับสถานการณ์ ท่านต้องรู้ว่าท่านเป็นคนหยิ่งผยองมาก
เราควรพยายามทำให้คนอื่นสบายใจด้วยคำพูดถ่อมของเราและพูดเฉพาะถ้อยคำที่ดีเพื่อการเสริมสร้างตามความต้องการของช่วงเวลา นั้น จากนั้นสิ่งนี้จะกลายเป็นพระคุณสำหรับผู้ที่ได้ยิน



จุดที่ 2 คนถ่อมใจจะถ่อม ตัวลงอย่างถ่องแท้ และจะรับใช้ในทุก สิ่ง

คนถ่อมใจไม่ได้คาดหวังให้คนอื่นมารับใช้เขาเพียงเพราะเขามีตำแหน่งที่น่านับถือในคริสตจักร คนที่ถ่อมใจอย่างแท้จริงจะทำตามแบบอย่างการรับใช้ของพระเยซูและบังคับตนเองในการรับใช้และการรักพี่น้องชายหญิงในความเชื่อตามขนาดความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ขึ้นของเขา
พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงเป็นพระเจ้าโดยธรรมชาติ แต่พระองค์ทรงยอมสละพระองค์เองและรับสภาพของทาสรับใช้พระองค์ทรงรับใช้มนุษย์ทุกคนซึ่งใดแก่คนบาปทุกคน พระองค์ทรงสำแดงแบบอย่างที่ดีแบบบูรณแบบของการรับใช้ด้วยการล้างเท้าสาวกของพระองค์และการสละชีวิตของพระองค์เป็นค่าไถ่เพื่อคนบาป
ถ้าเช่นนั้น เราควรจะถ่อมหลังกลับด้วยการพูดว่าเราไม่สามารถทำบางสิ่งได้เพราะเราขาดแคลนหลายสิ่งหลายอย่างกระนั้นหรือ นั่นคือทำที่ของความถ่อมใจในพระคริสต์หรือ ไม่ใช่เลย คนที่ถ่อมใจอย่าง

แท้จริงในองค์พระผู้เป็นเจ้าจะพูดเหมือนที่เขียนไว้ในฟิลิปปี 4:13 ว่า “ข้าพเจ้ากระทำทุกสิ่งได้โดยพระคริสต์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า” คนเช่นนี้จะเอาใจจริงเอาใจและเป็นผู้นำในการทำงานของพระเจ้า แต่เขาไม่ยึดติดตนเองให้กับคนอื่นด้วยแนวทางของเขาเอง เขาจะรับใช้และช่วยเหลือคนอื่นให้สัจซื่อด้วยความกระตือรือร้นของเขา เขาทำงานของพระเจ้าด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการเชื่อฟัง การรับใช้และความรัก ดังนั้นเขาจึงสามารถทำให้งานของพระเจ้าสำเร็จและถวายสง่าราศีแด่พระเจ้า
เมื่อเราถ่อมตัวเราเองลงอย่างถ่องแท้และรับใช้คนอื่น เราจะไม่เห็นความคิดหรือความบกพร่องของคนอื่น เราจะสามารถเข้าใจคนอื่นเพราะเรารู้ว่าคนอื่นสำคัญกว่าเรา เราจึงต้องการที่จะเรียนรู้สิ่งที่ดีจากเขา แม้ว่าเขาจะทำสิ่งที่ผิดพลาด แต่เราจะเตือนสติเขาด้วยความรักเพื่อเขาจะรู้ในสิ่งที่เขากระทำ



จุดที่ 3 คนถ่อมใจจะถวาย การขอบพระคุณ พระเจ้าโดยไม่แปร เปลี่ยน

อัครทูตเปาโลกระทำกรอย่างยิ่งใหญ่และเต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจจนท่านทำให้แผ่นดินของพระเจ้าขยายตัวออกไป ถึงกระนั้นท่านก็ถ่อมใจตลอดเวลา ท่านสามารถถวายคำขอบพระคุณแด่พระเจ้าและแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
“แต่ข้าพเจ้าเป็นอยู่อย่างที่เป็นอยู่นี้ก็เนื่องด้วยพระคุณของพระเจ้า และพระคุณของพระองค์ซึ่งใดทรงประทานแก่ข้าพเจ้านั้นมิได้ไร้ประโยชน์ แต่ข้าพเจ้ากลับทำงานมากกว่าพวกเขาเสียอีก มิใช่ตัวข้าพเจ้าเองทำ แต่เป็นด้วยพระคุณของพระเจ้าซึ่งดำรงอยู่กับข้าพเจ้า” (1 โครินธ์ 15:10)
“ข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว แต่ข้าพเจ้าก็ยังมีชีวิตอยู่ มิใช่ข้าพเจ้าเองมีชีวิตอยู่ต่อไป แต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า และชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่ด้วยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้า ผู้ใดทรงรักข้าพเจ้า และใดทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้า” (กาลาเทีย 2:20)
เหตุผลที่เปาโลกล่าวถึงพระคุณอยู่เสมอก็เพราะว่าท่านถ่อมใจมากจน

ท่านยอมปฏิบัติเสครำพูดเองและต้องการถวายสง่าราศีแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ผู้เดียว ท่านไม่เคยลืมพระคุณอันยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงยกโทษการขมเหงผู้เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าให้แก่ท่านและพระคุณที่ทำให้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอัครทูตไปสู่คนต่างชาติ ท่านไม่เคยสูญเสียพระคุณไปเลย ดังนั้น ท่านจึงสามารถสัจซื่ออย่างมั่นคงไปจนถึงวินาทีสุดท้าย
คนถ่อมใจไม่เคยลืมการขอบพระคุณสำหรับพระคุณที่เขาได้รับและพูดถึงการขอบพระคุณของเขา เขาสำแดงการกระทำแห่งการขอบพระคุณของเขาในเวลาที่เหมาะสม เขาไม่เคยสูญเสียความรักครั้งแรกของตนไปและดำเนินชีวิตด้วยความไพเราะที่เพิ่มพูนมากขึ้นกว่าความรักครั้งแรก เขาทำหน้าที่ของตนให้สำเร็จเป็นอย่างดีและรับใช้ทุกคนด้วยจิตใจถ่อม
ขอให้เราขอบพระคุณสำหรับพระคุณของพระเจ้าในการอธิษฐานและการสรรเสริญอยู่ตลอดเวลา ขอให้เราสำแดงการขอบพระคุณของเราในเวลาที่เหมาะสม ดังนั้น เราจะสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในความรักและพระพรของพระเจ้าตลอดไป “ใจของคนก็จงหองก่อนถึงการถูกทำลาย แต่ความถ่อมใจเดินอยู่หน้าเกียรติ” (สุภาษิต 18:12)

“ฉันได้รับการรักษาให้หายจากอาการกระดูกอักเสบที่เกือบทำให้ฉันตาบอด”

ฉันเข้าร่วมในคริสตจักรมาแต่เกิด แต่หลังจากฉันเข้าชั้นมัธยมต้นฉันเริ่มมีความอยากรู้อากเห็นเกี่ยวกับโลก ในเดือนมิถุนายน 2010 เพื่อนของฉันมอบเลนส์สีให้เป็นของขวัญวันเกิดกับฉันและฉันเริ่มใส่เลนส์อย่างไรก็ตาม ในเดือนพฤศจิกายนฉันเริ่มมีปัญหาที่ตา ตาของฉันแดงก้ำเพราะเลนส์ลื่นลื่นออก แดงและมีขี้ตาออกมาจากตาของฉัน ฉันไม่สามารถนอนหลับได้เพราะอาการปวดในดวงตา



คุณชองยูน จอง (วัย 21 ปี พันธกิจคนหนุ่มสาว ตรงกลาง)
พร้อมกับศิษยาภิบาลของซูก ซอยกุนเม่ ซองจิน (พี่สาวคนที่สอง) ซองคยูล (พี่สาวคนโต) และผู้ปกครองเต็กซู จอง คุณพ่อ

ฉันทุกข์ทรมานอยู่กับอาการนี้อย่างต่อเนื่อง ในปลายเดือนมกราคม 2011 ฉันได้รับเอาคำอธิษฐานเพื่อผู้ป่วยของศิษยาภิบาลอาวูโต ดร.แจร์อ็อก ลี ดูเหมือนว่าอาการดีขึ้นในครั้งแรกแต่หลังจากหลายเดือนผ่านไปอาการนั้นก็กลับมาอีกพร้อมกับอาการปวดศีรษะ แสงไฟสว่างเกินไปสำหรับตาของฉัน ดังนั้นฉันต้องปิดไฟที่บ้าน ทุกสิ่งดูพร่ามัว เมื่ออาการรุนแรงจริงๆ ฉันจำผู้คนที่ยืนอยู่ข้างหน้าฉันไม่ได้เลย

นอกจากนี้ ฉันยังเป็นโรคผิวหนังแพ้ผิวหนัง มีเลือดและอาการเจ็บปวดผสมกันที่แขน คอ โหนก และขาของฉัน ฉันหลังน้ำตาทุกวันและไม่สามารถไปโรงเรียนได้

ครอบครัวของฉันพยายามค้นหาสาเหตุของอาการนี้และพบว่าสิ่งนี้มีต้นเหตุมาจากการทำผิดต่อพระเจ้าของคุณพ่อของฉัน ศิษยาภิบาลอาวูโตบอกเราว่าโรคของฉันมีต้นเหตุมาจากความผูกพันฝ่ายวิญญาณกับคุณพ่อของฉันเพราะท่านรักฉันมากที่สุด คุณพ่อกลับใจอย่างดองแทและสมาชิกในครอบครัวของฉันทุกคนรับเอาคำอธิษฐานของศิษยาภิบาลอาวูโตร่วมกัน และฉันได้รับการรักษาจากโรคผิวหนังแพ้ผิวหนัง

แต่ฉันยังมีปัญหาที่ตา ในหน้าร้อนของปี 2012 เมื่อฉันไปโรงพยาบาล หมอบอกฉันด้วยความประหลาดใจว่าเชื้อโรครักกำลังจะเข้าไปในเส้นประสาทตาของฉัน หมอพูดว่านี่เกิดขึ้นฉันจะตาบอดและต่อไปฉันคงต้องผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาเพราะเขาไม่สามารถรักษาอาการนี้ได้ ในเวลานั้นฉันขาดความเชื่อ ดังนั้น ฉันจึงกินยา สองสามเดือนต่อมาอาการก็ดีขึ้น

ในปี 2013 ฉันเข้าเป็นสมาชิกของทีมเต็นร่า “บิวตี้ฟูล อะโรมา” ของคณะกรรมการพันธกิจศิลป์ ในฤดูใบไม้ร่วงของปีเดียวกัน อาการที่เกี่ยวข้องกับตาได้เกิดขึ้นอีก ฉันมีปัญหามานานในชีวิตประจำวันของฉัน คุณแม่บอกฉันว่าฉันควรแก้ปัญหาฝ่ายวิญญาณ

ฉันพบกับศิษยาภิบาลอีจิน ลี ประธานของคณะกรรมการพันธกิจศิลป์ ฉันตัดสินใจรับเอาการรักษาของพระเจ้า ครอบครัวของฉันถวายเงินสำหรับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาของฉันให้กับพระเจ้าและสมาชิกในครอบครัวของฉันทุกคนปฏิบัติตามเพื่ออธิษฐานและการผลัดกันอดอาหาร พวกเขาพยายามเพิ่มความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้ากลับใจ โรคตาของฉันทำให้ฉันต้องพึ่งพิงครอบครัวของฉัน ฉันขึ้นรถเมลิคเพราะฉันมองไม่เห็นหมายเลขของรถ ครั้งหนึ่งฉันเกือบถูกรถชนและฉันไม่สามารถตัดสินใจกับตนเอง สิ่งที่เราขายที่สุดก็คือฉันไม่สามารถเต็นร่าได้คืนแม่ฉันขึ้นขอการเต็นร่าอย่างแท้จริงก็ตาม แม่แต่ในช่วงการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของฉันก็เจ็บมากจนฉันไม่สามารถหาข้อความที่แท้จริงของฉันและทำให้ฉันต้องรอสอบในปีต่อไป

แม่มันจะประสบกับปัญหาแต่ฉันก็ไม่เคยขาดการนมัสการ

และพยายามที่จะทำหน้าที่ของฉันให้สำเร็จในฐานะสมาชิกของคณะนักร้อง “นาซาเรธ” และทีมเต็นร่า “บิวตี้ฟูล อะโรมา” ฉันอธิษฐานอย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อจะกำจัดความคิดชั่วร้ายเรื่องร้ายกับโลกทั้งไปในการประชุมอธิษฐานของกลุ่มคาเนียล

ในเดือนพฤษภาคมปี 2016 ศิษยาภิบาลอาวูโตปรากฏตัวในความฝันของฉันและถามว่าตาของฉันเป็นอย่างไรบ้าง ฉันเชื่อ

มันว่าฉันจะได้รับคำตอบ ในวันที่ 26 พฤษภาคมฉันจับมือทักทายกับศิษยาภิบาลอาวูโตด้วยความเชื่อและสบายใจกับท่าน จากวันนั้นเป็นต้นมาฉันไม่มีขี้ตาออกมาจากตาของฉันเลย น้ำตาของฉันไม่ไหลอีกและการมองเห็นของฉันเริ่มดีขึ้น

ผลการตรวจที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมาชี้ให้เห็นว่าแผลที่กระจกตาของฉันหายไปทั้งหมดและการมองเห็นของฉันดีขึ้นจาก 0.05/0.05 เป็น 0.4/0.4 ฮาเลลูยา

หลังจากฉันได้รับการรักษาให้หายฉันเตรียมตัวสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระยะเวลาสั้นๆ แต่ในเดือนมีนาคมปี 2017 ฉันได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนในแผนกการเต็นร่าตามธรรมเนียมเกาหลีของมหาวิทยาลัยที่ฉันต้องการเข้าเรียน ในขณะที่ฉันมีประสบการณ์กับการรักษาโรคกระดูกอักเสบอยู่นั้นฉันพบกับพระเจ้าและได้รับพระพรเพื่อให้วิญญาณจิตของฉันจำเริญขึ้น ฉันต้องการจะเปลี่ยนแปลงตนเองมากขึ้นด้วยฤทธิ์อำนาจแห่งการสร้างขึ้นใหม่ของผู้เลี้ยง ฉันปรารถนาที่จะถวายสง่าราศีแด่พระเจ้าผ่านการเต็นร่าของฉัน ฉันขอบคุณศิษยาภิบาลอาวูโตที่อธิษฐานเพื่อฉัน

โดยการบังพิศมัตด้วยไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ฉันได้รับการรักษาให้หายจากโรคข้ออักเสบจากเกลือในข้อต่อของไหล่

คุณแจนท ดูเบร (วัย 56 ปี) ประเทศฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2017 ฉันรู้สึกมีอาการปวดอย่างรุนแรงที่แขนซ้ายของฉันในขณะที่ทำงาน หลังจากทำงาน อาการปวดเริ่มรุนแรงขึ้นจนฉันต้องขับรถกลับบ้านโดยไข่มือขวาจับพวงมาลัยเพียงข้างเดียวในตอนกลางคืนฉันไม่สามารถจับแขนซ้ายของฉันได้เลย



วิญญาณบริสุทธิ์ ในการประชุมอธิษฐานครั้งต่อมา ฉันอธิษฐานเพื่อรับบังพิศมัตด้วยไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ จากนั้นร่างกายของฉันเริ่มร้อนและฉันเหงื่อไหลอย่างมาก อาการปวดต่างๆ ได้หายไปและฉันเริ่มจับแขนซ้ายของฉันได้เล็กน้อย



หมอบอกว่ามีโรคข้ออักเสบจากเกลือในข้อต่อของไหล่ฉัน เขาแนะนำให้ฉันเผื่ออาการ ไปสักสองสามสัปดาห์และทำอัลตราซาวด์ หมอกล่าวเพิ่มเติมว่าถ้าฉันยังมีอาการเดิมและความเจ็บปวดอยู่ฉันควรเข้ารับการรักษา อย่างไรก็ตาม ฉันต้องการการรักษาจากพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่หลังจากที่ฉันรู้จักชื่อที่ถูกต้องของโรคนี้

ในช่วงเย็นวันต่อมา ฉันเข้าร่วมการประชุมอธิษฐานของกลุ่มคาเนียลซึ่งจัดขึ้นที่คริสตจักรมันมินเซ็นทรัลผ่านทางโทรทัศน์จี.ซี.เอ็น.และกลับใจจากความผิดในอดีตของฉัน ฉันรู้ว่าฉันเป็นคนที่ไม่ยอมเข้าใจคนอื่นและพิพากษาเขา ฉันกลับใจด้วยน้ำตาและอธิษฐานอย่างรอนรนเพื่อเผาผลาญสิ่งเหล่านั้นด้วยไฟของพระ

ฉันรับเอาไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการประชุมอธิษฐานคราวต่อมาเช่นกัน จากนั้นฉันเริ่มจับแขนซ้ายของฉันได้อย่างอิสระ ฮาเลลูยา

ในภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ มีกรงทับถมของเกลืออยู่ในข้อต่อกระดูกคนแขนของเธอ แต่หลังจากการรับบังพิศมัตด้วยไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์เธอได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากอาการปวดและสามารถจับแขนของเธอได้อย่างอิสระ

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวย่อของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (ประเทศไทยดูได้ฟรี!)

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวอย่างของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (Global Christian Network) ที่มุ่งผลิตรายการ โทรทัศน์คริสเตียนที่มีคุณภาพระดับโลกซึ่งรวมถึงคำเทศนา เพลงนมัสการ และคำพยานชีวิตพร้อมกับแจกจ่ายรายการเหล่านี้ไปยังสถานีโทรทัศน์เครือข่ายในประเทศต่างๆ และเผยแพร่รายการเหล่านี้ทั่วโลก ในประเทศไทยท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ที่ออกอากาศโดยเครือข่าย จี.ซี.เอ็น. ด้วยการปรับสัญญาณดาวเทียมของท่านตามรหัสต่อไปนี้ ดาวเทียมไทยคม : Thaicom C tpx 1 G รับฟังเสียงภาษาอังกฤษได้ด้วยของ Audio pid : 3006 คลื่นความถี่ของดาวเทียม : Downlink Frequency : 3551 H ซิมโบลเรต : Symbol ret : 13333 Msymbol FEC: 3/4

www.manmin.org--->English--->Word of Life ไทย (มีคำเทศนาภาษาไทย)

Thai

จาก คริสตจักรมันมินเชียงใหม่

จัดพิมพ์โดยคริสตจักรมันมินเซนทรัลเซิร์ช

121/472 บ้านคู่มือเมืองใหม่ อ.เมือ่ง จ. เชียงราย 57100

โทรศัพท์ 083-5782116, 084-3550176 (อ. วอน)

jaewon 7700@hanmail.net